

อลิอันซ์ อายูธยา กระตุ้นตลาดส่งท้ายปี เปิดตัว กรรมธรรม์สุดคุ้ม “มาย ลอง ไลฟ์ A80/A80” ชูจุด เด่นจ่ายเบี้ยน้อย รับความคุ้มครองสูง คุ้มครอง เอาใจ ลูกค้าภรรยา

บมจ. อลิอันซ์ อายูธยา ประกันชีวิต จัดหนักส่งท้ายปี เปิดตัวกรรมธรรม์ใหม่สุดคุ้ม “มาย ลอง ไลฟ์ A80/A80” เน้นจ่ายเบี้ยถูก คุ้มครองนานถึงอายุ 80 ปี ชูจุดเด่นคุ้มครองชีวิต 100% โอกาสรับเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ สะสมตั้งแต่ปีกรรมธรรม์ที่ 3 เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในการลดหย่อนภาษี พร้อมรับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของเงินเอาประกันภัย เจาะกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัดซึ่งเป็นช่องทางที่ยังมีโอกาสเติบโตได้ดี เพราะยังมีประกันชีวิตในอัตราที่ต่ำมาก และเริ่มมีกำลังซื้อพร้อมที่จะมองหาผลิตภัณฑ์ที่เน้นการคุ้มครองชีวิตระยะยาวที่คุ้มค่า

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ.อลิอันซ์ อายูธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าเต็มกำลังตอกย้ำจุดยืน “การบริการเป็นเลิศ” ภายใต้กลยุทธ์ “ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” ซึ่งให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยได้สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการด้านการวางแผนการเงินและการออมของลูกค้าในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงใจมากที่สุด และพบว่าในตลาดปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่เน้นการออมและคุ้มครองเกี่ยวกับสุขภาพออกมาเป็นจำนวนมาก โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนเมืองเป็นหลัก เราจึงมองเห็นช่องว่างของตลาดในกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัด ซึ่งเป็นช่องทางที่ยังมีโอกาสเติบโตได้ดี เพราะยังมีประกันชีวิตในอัตราที่ต่ำมาก และเป็นกลุ่มที่เริ่มมีกำลังซื้อสูงขึ้น เริ่มให้ความสำคัญกับการประกันชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะภายหลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่แล้ว กระตุ้นให้ลูกค้ากลุ่มนี้เล็งเห็นความสำคัญของการมีประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้น โดยจะเน้นในเรื่องของความคุ้มครองเป็นหลัก ดังนั้นจึงได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เน้นการจ่ายเบี้ยน้อย แต่ให้ความคุ้มครองสูงคุ้มค่า

“มาย ลอง ไลฟ์ A80/A80” เป็นแบบประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครองชีวิตเป็นหลัก จึงให้มูลค่าความคุ้มครองที่สูงมากเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันที่ต้องจ่าย เหมาะสำหรับลูกค้าที่เน้นการคุ้มครองชีวิตเพื่อให้หลักประกันที่มั่นคงแก่ชีวิตในอนาคต แม้ตัวจะจากไปลูกหลานก็ไม่เดือดร้อน โดยสามารถชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 80 ปี รับความ

คุ้มครองชีวิต 100% ต่อเนื่องจนถึงอายุ 80 ปี รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของเงินเอาประกันภัย เหนือกว่า ด้วยโอกาสรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 และโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบ กำหนดสัญญา นอกจากนี้ยังรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม คือ 1. สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี ภายใต้กฎเกณฑ์ ของกรมสรรพากร 2. สามารถเพิ่มสภาพคล่องให้ลูกค้า โดยสามารถกู้เงินจากกรมธรรม์มาใช้ยามจำเป็นได้

อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ (ยกเว้น สัญญาเพิ่มเติมออมทรัพย์ พิเศษ) จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท โดยเบี้ยประกันขั้นต่ำอยู่ที่ 3,500 บาท สามารถชำระเบี้ย ประกันภัยรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี

“ในโอกาสนี้บริษัทฯ ยังได้ออกสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ HS 5000 และ HS 8000 เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้ากลุ่มพรีเมียมและสอดคล้องกับคำรักษาพยาบาลและค่าห้องผู้ป่วยที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ถือเป็นแผน ประกันสุขภาพที่ให้ผลประโยชน์สูงสุดตัวหนึ่งในตลาด โดยมอบผลประโยชน์รวมสูงสุดที่เบิกได้ต่อครั้งสูงถึง 1.3 ล้านบาท และสำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์กับบริษัทฯ หลายฉบับ สามารถซื้อผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมในกลุ่ม คุ้มครองสุขภาพรวมทุกกรมธรรม์สูงสุดได้ถึง 22,000 บาท มั่นใจว่าสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ HS 5000 และ HS 8000 จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและช่วยสนับสนุนฝ่ายขายในการขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น”
นางสาวพัชรา กล่าวทิ้งท้าย

กรมธรรม์ “มาย ลอง ไลฟ์ A80/A80” และสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ HS 5000 และ HS 8000 จะเปิดขาย ผ่านช่องทางตัวแทน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ตัวแทนประกันชีวิต อลิอันซ์ อยุธยา ทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ดูแลลูกค้าฯ โทร. 1373 เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต ตลอด 24 ชั่วโมง”